

Symphony of Light

ประสานเสียง แสง สี แห่ง ดนตรีชีวิต



โลกต้องการแสงปัญญา ที่สามารถมองเห็นสาระสำคัญของชีวิต เพื่อเยียวยาหัวใจ และ จิตวิญญาณ ในกระบวนการ ประสาน เสียง แสง สี แห่งดนตรีชีวิต

ขอเชิญร่วม...รับฟังเสียงแห่งความสงบภายในจิตใจ สัมผัสแสงแห่งความรักของหัวใจ และแต่งแต้ม รอยยิ้มด้วยสีสันแห่งความสุข

เสาร์ 7 มีนาคม 2558 เวลา 16.00-19.00 น.
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคาร SC ASSET ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

Peace
Love
Happiness

ขอขอบคุณ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนด้านสถานที่ จัดรายการ

แสงแห่งความรัก...

ส่องสว่างสำหรับหัวใจทุกดวง เพื่อขจัด ความมืดมิดของชีวิตที่ติดกับในปัญหาและ อุปสรรค เมื่อประตูของหัวใจได้เปิดขึ้นด้วย กุญแจของการรู้แจ้งที่ว่า เราคือแสงแห่ง ความรัก เราจึงหยุดแสวงหาจากภายนอก เพราะความรักอยู่ภายใน เราคือผู้ที่น่ารัก เป็นที่รักและได้รับความรัก เมื่อแสงของเรา ได้เชื่อมโยงกับแสงแห่งความรักสูงสุด หัวใจ จึงเปี่ยมล้นและพร้อมที่แบ่งปันให้กับทุกคน

สีแห่งความสุข...

แต่งแต้มความร่าเริงเบิกบานให้กับทุกชีวิต ด้วยรอยยิ้มของความพอใจที่มาจากทัศนคติ ของการให้คุณประโยชน์ด้วยความรู้สึกที่ บริสุทธิ์ แม้อยู่ท่ามกลางความปั่นป่วน สับสน แห่งความสุขจึงเป็นผลรางวัลอันมีค่าควรแก่ การถนอมรักษา เพียงแต่จดจำว่า จงให้และ รับความสุขเท่านั้น

ได้ยินเมื่อ...จิตใจนั้นไร้ความคิดที่เป็นลบ เป็นเสียงของความนิ่งเงียบภายในที่มีพลัง ที่สุด ไปได้กว้างไกลที่สุด และเป็นเสียง เรียกให้จิตวิญญาณรับฟังสาระแห่งชีวิตที่ ว่า ความสงบคือธรรมชาติดั้งเดิมที่เราเป็น เราคือผู้สร้างหรือผู้ประพันธ์ท่วงทำนองที่ บรรเลงบทเพลงของดนตรีชีวิต

พบกับ

Timmy Cruz
ทิมมี่ ครูซ



นักร้อง ที่ได้กลายเป็น บทเพลง ที่ตนเองได้ประพันธ์เพื่อนำมาขับแต่งชีวิต

ทิมมี่ครูซ คือความหวังของพ่อแม่ผู้เป็นนักกฎหมายจึง เรียนจบด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย อเมริกา และได้ทำงานให้ธนาคารของ ครอบครัวเป็นเวลา 5 ปี จนกระทั่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ แต่หัวใจของเขานั้นมีความฝันที่จะเป็นนักร้อง เขาจึง ตัดใจหันมาร้องเพลงที่แต่งเองจนกลายเป็นบทเพลงสร้างสรรค์ ชีวิต โชคดีพบคนดีในเวลาที่เหมาะสมเขาได้กลายเป็นนักร้องที่มี ชื่อเสียง และเป็นทีนียมอย่างมาก แคมเปญสในการก้าวเข้าไปเป็น ดาราภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 12 เรื่องและละครทีวีอีก 10 เรื่อง ระหว่างปี 1990-2014

เธอเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านซีดีชุดใหม่ Circles of love หรือ 'ห่วง แห่งรัก' ที่เกิดจากแสงแห่งความรักในพระเจ้า ปัจจุบันเธอทำธุรกิจ บริษัทนำบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว

"ทิมมี่ ครูซ" คือนักคิด นักเขียน นักปฏิบัติ ทำสมาธิมาตั้งแต่ ค.ศ.2001 และเป็นนักมังสวิรัตตั้งแต่วัยเด็ก เธอใช้ชีวิตที่สงบด้วยความรักที่หวานชื่นและถ่อมตนในการแบ่งปันคุณค่าชีวิตแก่ทุกคน พรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มาจึงทำให้ชีวิตของเขามีความสุขอย่างมาก

ความเศร้าของเราได้มาจากการพึ่งพิงสิ่งใดหรือใคร?

ถึงเวลาหรือยัง...
ที่จะเติมเต็มหัวใจแห่งความสุข?

พบกับในรายการคอนเสิร์ต ที่ให้สาระ ทางจิตวิญญาณในการพัฒนาสุนทรีย์-ทางอารมณ์

ขณะเปิดตำราทำสมาธิ และ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์